

นัดถกราคาอ้อยปี'59/60 เคาะขั้นต้นไม่ต่ำกว่าตันละพันบาท

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร้อ้อยเขต 7 เปิดเผยข่าววันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ จะประชุมคณะกรรมการบริหาร(กบ.) เพื่อพิจารณาราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/60 เพื่อสรุปตัวเลขก่อนนำไปสู่การเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นราคาอ้อยขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ระดับ 1,080 บาทต่อตัน

“ราคาอ้อยขั้นต้นหาคำนวณที่ 100% ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.สูงกว่า 1,000 บาทต่อตัน แต่ก็อยู่ที่กบ.จะคำนวณที่ระดับ 95% ที่เท่าใดและจะต้องมาดูว่าจะประกาศรายเขตแบบใดซึ่งฤดูผลิตปีที่แล้วประกาศ 2 ราคา โดย 8 เขต เท่ากัน แต่เขต 5 (สุพรรณบุรี) จะเป็นอีกราคาหนึ่ง ซึ่งจะดูตัวเลขแล้วคงจะกำหนดวันประชาพิจารณ์ซึ่งปีที่ผ่านๆ มามักจะเป็นวันเดียวกับประชุมกอน.คือประชาพิจารณ์เข้าข่ายเข้ากอน.” นายนาธิปกล่าว

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวภาพรวมชาวไร้อ้อยถือว่าเป็นระดับที่พอใจโดยที่ผ่านๆ มาการหารือจะต้องดูต้นทุนที่คำนวณ หากออกมาไม่คุ้มทุนจะมีการเสนอรัฐให้สนับสนุนแหล่งเงินทุนด้วยการให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) รัฐบาลฯ เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

แต่ปัจจุบันกรม.ได้มีมติปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหลังจากที่บราซิลได้อื่นกล่าวหาไทยอุดหนุนน้ำตาลทรายส่งออกกับองค์การการค้าโลก (WTO) การกักรูปแบบเดิมจะดำเนินการไม่ได้ดังนั้นจะมีการช่วยเหลือเพิ่มราคาหรือไม่อาจจะต้องไปดูวิธีดำเนินการรูปแบบอื่นในเวทีประชาพิจารณ์

นอกจากนี้กบ.จะหารือถึงราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2558/59 เพื่อที่จะนำเสนอ กอน.กำหนดแนวทางการหักเงินเข้ากองทุนอ้อยฯตามมติกรม.กรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าขั้นต้นไม่เกิน 25 บาทต่อตัน เบื้องต้นราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 2558/59 เฉลี่ยทุกเขตยังไม่หักเข้ากองทุนจะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นประเมิน 60 บาทต่อตัน ยกเว้นเขต 5 ที่คิดลบ 0.45 บาทต่อตัน จากราคาอ้อยขั้นต้นเฉลี่ย 808 บาทต่อตัน

สำหรับแนวโน้มฤดูหีบปี 2559/60 ที่จะทยอยเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ คาดว่าผลผลิตอ้อยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมามีอ้อยหีบ 94.05 ล้านตัน หรืออาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยที่ระดับ 92 ล้านตัน แต่ในแง่พื้นที่เพาะปลูกยอมรับว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องติดตามตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งเนื่องจากมีเกษตรกรปลูกข้าวขนาดอนได้เริ่มหันมาปลูกอ้อยเช่นเดียวกับผู้ปลูกมันสำปะหลังส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนมาปลูกอ้อยเพราะราคาข้าวและมันสำปะหลังไม่สู้ดีนัก